

เทศบาลเมืองกะทู้

อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

ข้อมูลพื้นฐาน

สถานที่ตั้ง

ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้

จังหวัดภูเก็ต 83120

โทรศัพท์ 076-321-500

โทรสาร 076-322-129

ประชากร

30,573 คน

(ชาย 14,123 คน หญิง 16,450 คน)

พื้นที่

34.81 ตารางกิโลเมตร

(ครอบคลุมจำนวน 7 หมู่บ้าน)

รายได้

186,823,612.51 บาท

(ไม่รวมเงินอุดหนุน,

เงินกู้ เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม)

เงินอุดหนุน

77,296,700 บาท

คณะผู้บริหาร

นายชัยอนันต์ สุทธิกุล

นายกเทศมนตรีเมืองกะทู้

นายกิตติศักดิ์ บุญเอิบ

ประธานสภาเทศบาลเมืองกะทู้

นางทัศนีย์ แซ่ทอง

ปลัดเทศบาลเมืองกะทู้

สัดส่วนสมาชิกสภา

ชาย จำนวน 17 คน

หญิง จำนวน 1 คน



เทศบาลเมืองกะทู้ กำหนดเป้าหมายในการพัฒนาเมือง คือ “กะทู้เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน” และเพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว จึงได้กำหนดนโยบายในการพัฒนาเมืองไว้ 6 ด้าน ได้แก่ 1) การพัฒนาด้านการศึกษา 2) การพัฒนาด้านสุขภาพ พลาณามัยและสิ่งแวดล้อม 3) การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 4) การพัฒนาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 5) การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และวัฒนธรรม และ 6) การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร ทั้งนี้ ยุทธศาสตร์สำคัญที่เทศบาลเมืองกะทู้ใช้เพื่อปฏิบัติงานตามนโยบายแต่ละด้าน คือ การสร้างเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม และบูรณาการการทำงานร่วมกัน

เทศบาลเมืองกะทู้มีการบริหารจัดการเครือข่ายอย่างเข้มแข็ง โดยเทศบาลเมืองกะทู้และภาคีเครือข่ายอาศัยการสื่อสาร การชี้แจง และการประชุมร่วมกันเป็นประจำเพื่อประสานความร่วมมือระหว่างกัน มีการกำหนดวิสัยทัศน์ ค่านิยม และเป้าหมายการทำงานร่วมกัน ตลอดจนกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละเครือข่ายไว้อย่างชัดเจนเพื่อดำเนินกิจกรรมร่วมกัน นอกจากนี้ ได้พยายามบูรณาการการทำงานระหว่างภาคีเครือข่ายอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน และโครงการ ทั้งนี้ เทศบาลเมืองกะทู้มุ่งเน้นการเสริมสร้างภาคีเครือข่ายในการทำงานเพราะตระหนักดีว่า เครือข่ายสามารถช่วยให้เทศบาลเมืองกะทู้ดำเนินงานได้สำเร็จภายใต้ข้อจำกัดที่มีอยู่ โดยอาศัยความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ที่หลากหลาย และทรัพยากรของภาคีเครือข่าย จากงานในลักษณะเครือข่ายที่ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีมาโดยตลอด เทศบาลเมืองกะทู้จึงวางแผนต่อยอดการพัฒนาเมืองจาก “กะทู้เมืองน่าอยู่ อย่างยั่งยืน” สู่ “เมืองกะทู้ เมืองสมัยใหม่อย่างมีอาชีพ”

สำหรับโครงการหรือกิจกรรมที่สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นเลิศ ด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคมของเทศบาลเมืองกะทู้ ได้แก่

โรงครัวเทศบาลเมืองกะทู้



จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้ชาวเมืองกะทู้ได้รับผลกระทบและความเดือดร้อน ส่วนใหญ่ประสบปัญหาถูกเลิกจ้างและขาดรายได้ เทศบาลเมืองกะทู้จึงจัดการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนและได้ข้อสรุปในการจัดอาหารพร้อมรับประทาน แจกจ่ายให้แก่ประชาชนเพื่อดำรงชีพในภาวะวิกฤตโดยหมุนเวียนการแจกจ่ายไปตามชุมชนต่าง ๆ แต่ก็ประสบปัญหาการแจกจ่ายไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ต่อมา เทศบาลเมืองกะทู้จึงต่อยอดจากการแจกจ่ายอาหารพร้อมรับประทานด้วยการจัดตั้งโรงครัวเทศบาลเมืองกะทู้ขึ้น โดยใช้ห้องครัวโรงเรียนเทศบาล 2 บ้านกะทู้ที่มีอุปกรณ์การทำอาหารอยู่เดิมบางส่วน และปรับปรุงสถานที่ให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลอาหารและมาตรฐานกรมอนามัย เพื่อดำเนินการจัดทำอาหารปรุงสำเร็จสำหรับแจกจ่ายให้แก่ประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนได้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่

การดำเนินงานของโรงครัวได้มีภาคีเครือข่ายเข้ามาร่วมหลายกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน กล่าวคือ กลุ่มจิตอาสา คณะกรรมการชุมชน และประชาชนที่สามารถปรุงอาหารได้เข้ามาร่วมเป็นพ่อครัว-แม่ครัวในการทำอาหารแจกจ่าย, กลุ่มเกษตรจัดส่งผักปลอดสารพิษและเนื้อสัตว์มาให้แก่โรงครัวในราคาต้นทุน, หน่วยงานภาคเอกชน บริษัท และร้านค้าให้การสนับสนุนวัตถุดิบในการประกอบอาหาร และเทศบาลเมืองกะทู้ได้ทำการซ่อมแซมและปรับปรุงอาคาร ระบบน้ำประปา ไฟฟ้า ให้มีความพร้อมรองรับการทำงาน รวมถึงได้ควบคุมให้การดำเนินการของโรงครัวเป็นไปตามหลักสุขาภิบาลและมาตรฐานของกรมอนามัย

โรงครัวเทศบาลเมืองกะทู้ได้แจกจ่ายอาหารพร้อมรับประทานให้แก่ประชาชนระหว่างเดือนเมษายน – มิถุนายน 2563 เป็นจำนวน 24,845 กล่อง โดยอาหารที่แจกจ่ายมีหลายเมนู อาทิ ข้าวกล้องไก่ ผัดแตงกวาใส่ไข่ แกงส้มปลา/กุ้ง ไข่เจียว ผัดเผ็ดไก่ใส่ถั่วฝักยาว และผัดพริกทองใส่ไข่ เป็นต้น ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบและความเดือนร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้รับอาหารเพียงพอตามความต้องการ และได้รับประทานอาหารที่ถูกต้องสุขอนามัย

เทศบาลเมืองกะทู้วางแผนต่อยอดโรงครัวแห่งนี้ใน 3 ลักษณะ ได้แก่

1) เป็นศูนย์กลางการจัดทำอาหารเช้า อาหารกลางวัน และอาหารว่างให้แก่นักเรียน ในสถานศึกษาในสังกัดของเทศบาลเมืองกะทู้ทั้ง 4 แห่งในช่วงเปิดภาคเรียน ซึ่งนักเรียนจะได้รับอาหารที่มีคุณภาพโดยผ่านกระบวนการประกอบอาหารตามหลักสุขอนามัย

2) เป็นสถานที่ฝึกประสบการณ์ทางด้านอาชีพให้แก่นักเรียน เยาวชน และประชาชน ในการจัดทำอาหารคาว ของหวาน ขนมปัง และอาหารพื้นเมืองที่ขึ้นชื่อของท้องถิ่นจำหน่าย เพื่อเสริมสร้างรายได้ระหว่างเรียน

3) เป็นโรงครัวสำหรับจัดอาหารและอาหารว่างรองรับการประชุม การสัมมนา และงานเลี้ยงต่าง ๆ ในพื้นที่

การบริหารจัดการขยะต้นทาง

ขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลเมืองกะทู้มีปริมาณเฉลี่ย 70-80 ตันต่อวัน ส่วนใหญ่เป็นขยะมูลฝอยที่เกิดจากครัวเรือน สถานประกอบการ และการลักลอบนำขยะมาทิ้งในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองกะทู้จึงระดมวิธีการลดปริมาณขยะร่วมกับประชาชน หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่ และได้ข้อสรุปร่วมกันในการบริหารจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง หรือ

การคัดแยกขยะก่อนทิ้งและนำกลับมาใช้ประโยชน์ ซึ่งเทศบาลเมืองกะทู้ตระหนักดีว่าการดำเนินงานเพียงหน่วยงานเดียวคงไม่อาจประสบความสำเร็จได้ จึงได้อาศัยเครือข่ายเข้ามาร่วมดำเนินงาน ซึ่งประกอบด้วยภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาสังคมในพื้นที่ เทศบาลเมืองกะทู้ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบริหารจัดการขยะต้นทางกับภาคีเครือข่ายทั้งชุมชน สถานศึกษา วัด และสถานประกอบการ และจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเก็บขนและการกำจัดขยะมูลฝอยระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้เกิดการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร รวมทั้งประสานความร่วมมือแบบไม่เป็นทางการกับกลุ่มต่างๆ ในพื้นที่เพื่อดำเนินงานร่วมกัน โดยแต่ละภาคีเครือข่ายมีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ และดำเนินกิจกรรมตามแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอย ประจำปี 2563 ที่ได้ร่วมกันจัดทำขึ้น

เครือข่ายได้มีการจัดทำประกาศการเก็บและขนขยะมูลฝอย ประกาศวิธีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยโดยให้หมู่บ้านหรือชุมชนจัดการตนเอง และประกาศลงทะเบียนผู้ต้องการขยะมูลฝอยอินทรีย์หรือขยะเปียกไปใช้ประโยชน์ เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางให้แก่ชุมชนและครัวเรือนและเป็นข้อตกลงหรือแนวทางในการปฏิบัติร่วมกัน ยกตัวอย่างเช่น ชยะย่อยสลาย (ขยะอินทรีย์) ให้จัดทำภาชนะกำจัดขยะเปียกครัวเรือน ขุดหลุมฝัง หรือนำไปแปรรูปเป็นปุ๋ยอินทรีย์หรือน้ำหมักอินทรีย์ ชยะรีไซเคิล ให้คัดแยกเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่หรือนำไปขาย โดยประชาชนคัดแยกและรวบรวมนำมาจำหน่าย ณ เทศบาลเมืองกะทู้ทุกวันที 30 ของทุกเดือน ขยะมูลฝอยที่เป็นพิษหรือขยะอันตรายให้นำไปรวบรวมไว้ที่ศูนย์คัดแยกขยะมูลฝอยควนลิ้มชันเพื่อให้เทศบาลเมืองกะทู้ดำเนินการต่อไป ชยะทั่วไปให้กำจัดตามความเหมาะสมโดยไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม และประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกะทู้ปฏิเสธและลดการใช้ถุงพลาสติกและโฟม โดยใช้ถุงผ้าหรือถุงขนาดใหญ่ที่ย่อยสลายได้แทน

นอกจากนี้ เครือข่ายยังร่วมกันส่งมอบถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกให้แก่ครัวเรือนและให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะอินทรีย์อย่างถูกต้อง รวมทั้งอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางทั้งขยะทั่วไป ขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย และการนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์แก่ครัวเรือนและสถานประกอบการในพื้นที่ ขณะที่วัดในพื้นที่ก็ได้เข้ามาเป็นเครือข่ายโดยเป็นต้นแบบในการคัดแยกขยะต้นทาง และนำเศษอาหารมาทำปุ๋ยหมักชีวภาพเพื่อนำไปใช้ปลูกผักสวนครัว กลายเป็นวัดดูดีในการทำอาหารแจกจ่ายประชาชน

ทั้งนี้ ความโดดเด่นของเครือข่ายการบริหารจัดการขยะต้นทางในเขตเทศบาลเมืองกะทู้คือ การจัดตั้งกลุ่มเพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของครัวเรือนและประชาชนในการคัดแยกขยะขึ้นมาหลายกลุ่ม กลุ่มเหล่านี้มีความเข้มแข็ง ร่วมกันทำงาน และมีบทบาทที่ชัดเจน กล่าวคือ

๑ กลุ่มส่งเสริมการมีส่วนร่วมการจัดการสิ่งแวดล้อมในเขตเทศบาลเมืองกะทู้ ได้ให้ความรู้กับชุมชนในการนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ เป็นแกนนำในการดำเนินงานกิจกรรมต่างๆ ด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชน และเชิญชวนให้ครัวเรือนเข้ามามีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะและนำกลับมาใช้ใหม่

๑ ศูนย์คัดแยกขยะควนลุ่มชันเทศบาลเมืองกะทู้ รณรงค์ให้ความรู้แก่ชุมชนและครัวเรือนเกี่ยวกับการลดการใช้ การใช้ซ้ำ การนำกลับมาใช้ใหม่ และการคัดแยกขยะ เป็นแกนนำในการคัดแยกขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย และช่วยประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

๑ กลุ่มทำดีด้วยหัวใจ ร่วมใจคัดแยกขยะ เพื่อโลกสีเขียว เป็นอาสาสมัครในการรณรงค์ให้ความรู้ในการลดการใช้ การใช้ซ้ำ การรีไซเคิลเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ เป็นแกนนำในการคัดแยกขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการคัดแยกขยะมูลฝอยและการดูแลรักษาความสะอาด และเป็นผู้ดูแลรักษาความสะอาดของชุมชน ประสานงานรับเรื่องร้องเรียนด้านขยะและสิ่งแวดล้อมเมื่อมีขยะล้นถัง หรือมีผู้ลักลอบทิ้งขยะในชุมชน

การบริหารจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางส่งผลให้ปริมาณขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลเมืองกะทู้ที่ส่งไปกำจัดลดลงอย่างต่อเนื่องในระหว่างปี 2561 -2563 กล่าวคือ 52.3 ตัน 50 ตัน และ 46 ตันตามลำดับ ส่งผลให้สภาพแวดล้อมในเขตเทศบาลเมืองกะทู้ดีขึ้นทั้งในแง่ของทัศนียภาพและมลพิษ นอกจากนี้ การทำงานในลักษณะเครือข่ายที่เกิดจากความร่วมมือของทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม ส่งผลให้การจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางเกิดความยั่งยืนและมีสถานที่และชุมชนต้นแบบในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย

โครงการเรียนรู้แหล่งวัฒนธรรมท้องถิ่น

เขตพื้นที่เทศบาลเมืองกะทู้เป็นแหล่งวัฒนธรรมที่โดดเด่นและมีปราชญ์ชาวบ้านในหลายเรื่อง อาทิ ประเพณีถือศีลกินผัก วัฒนธรรมทางด้านอาหาร (ขนมอาโป้ง) วัฒนธรรมทางการแต่งกาย และวัฒนธรรมทางการประกอบอาชีพ (การทำเหมืองแร่และการทำไม้กวาดดอกอ้อ) เทศบาลเมืองกะทู้ต้องการสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาอันดีงามของท้องถิ่นเหล่านี้ให้คงอยู่ จึงพัฒนาแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นผ่านการฝึกปฏิบัติการทำกิจกรรม และการดูงาน ณ สถานที่จริง และช่วยสืบทอดวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่ต่อไป

การพัฒนาแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นดำเนินการในลักษณะเครือข่าย โดยเครือข่าย ประกอบด้วย สภาวัฒนธรรมตำบล ประชาชนชาวบ้าน กลุ่มต่างๆ และสถานศึกษาเข้ามาร่วมให้การสนับสนุนสถานที่เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ ร่วมเป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่เด็กและเยาวชน และช่วยประชาสัมพันธ์แหล่งเรียนรู้ผ่านช่องทางต่าง ๆ ของตน ทั้งนี้ เด็กและเยาวชนสามารถเรียนรู้วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ใน 7 ฐาน ประกอบด้วย

- ๑ ฐานที่ 1 ศึกษาประวัติศาสตร์ความเป็นมาของศาลกะทู้ เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของศาลเจ้ากะทู้ โดยวิทยากร คือ ประธานสภาวัฒนธรรมตำบลกะทู้ ได้บอกเล่าอธิบายพร้อมสาธิตวิธีการไหว้พระของศาลเจ้ากะทู้ ฐานการเรียนรู้เป็นการเรียนรู้ร่วมกันประมาณ 100 คนต่อครั้งโดยใช้ระยะเวลาในการเรียนรู้ 30 นาที ก่อนมีการแบ่งกลุ่มกลุ่มละ 15 คนเพื่อเวียนไปยังฐานอื่นๆ

- ๑ ฐานที่ 2 เรียนรู้การทำเหมืองแร่/การร่อนแร่ เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับการทำเหมืองแร่และการร่อนแร่ ซึ่งเป็นอาชีพหลักของบรรพบุรุษชาวกะทู้ โดยใช้วิธีการบอกเล่าอธิบายพร้อมสาธิตการร่อนแร่ในเหมืองแร่สาธิต ซึ่งเด็กและเยาวชนได้ฝึกการร่อนแร่ในฐานนี้ด้วย โดยใช้ระยะเวลาในการเรียนรู้ 30 นาที

- ๑ ฐานที่ 3 ศึกษาเรียนรู้ประวัติบ่อน้ำวันชาติ เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อของบรรพบุรุษชาวกะทู้ ซึ่งสมัยก่อนได้ใช้น้ำจากบ่อน้ำวันชาตินี้เพื่อทำพิธีตักน้ำสาบาน การเรียนรู้จากฐานนี้ใช้วิธีการบอกเล่าอธิบาย โดยใช้ระยะเวลาในการเรียนรู้ 30 นาที

- ๑ ฐานที่ 4 เรียนรู้การไหว้ถ้ำกึ่ง (ไหว้เทวดา) ลักษณะบ้านในอดีต บ้ายภาษาจีนหน้าบ้าน เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับการไหว้เทวดา ลักษณะบ้านในอดีต ความหมายของบายภาษาจีนหน้าบ้านของคนส่วนใหญ่ซึ่งเป็นคนเชื้อสายจีน การเรียนรู้จากฐานนี้ใช้วิธีการบอกเล่าอธิบาย โดยใช้ระยะเวลาในการเรียนรู้ 20 นาที

- ๑ ฐานที่ 5 เรียนรู้การทำไม้กวาดดอกอ้อ เป็นการเรียนรู้วิธีการทำไม้กวาดดอกอ้อแบบดั้งเดิมตามภูมิปัญญาพื้นบ้าน การเรียนรู้ในฐานนี้ใช้วิธีการบอกเล่าอธิบายพร้อมสาธิตวิธีการทำ ซึ่งเด็กและเยาวชนได้ฝึกทำไม้กวาดดอกอ้อในฐานนี้ด้วย โดยใช้ระยะเวลาในการเรียนรู้ 20 นาที

๑. ฐานที่ 6 เรียนรู้การทำขนมอาโป่ง เป็นการเรียนรู้วิธีการทำขนมอาโป่งซึ่งเป็นขนมพื้นบ้าน การเรียนรู้ในฐานนี้ใช้วิธีการบอกเล่าอธิบายพร้อมสาธิตวิธีการทำ ซึ่งเด็กและเยาวชนได้ฝึกทำขนมอาโป่งในฐานนี้ด้วย โดยใช้ระยะเวลาในการเรียนรู้ 30 นาที

๑. ฐานที่ 7 เรียนรู้ประวัติและความเป็นมาของศาลเจ้าฮกเชียงเก้ง เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของศาลเจ้าฮกเชียงเก้ง การเรียนรู้ในฐานนี้ได้บอกเล่าอธิบายพร้อมสาธิตวิธีการไหว้พระของศาลเจ้าฮกเชียงเก้ง โดยใช้ระยะเวลาในการเรียนรู้ 30 นาที

จากต้นทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเกิดเป็นแหล่งเรียนรู้สืบสานสู่เด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ โดยในแต่ละปีได้ขยายกลุ่มเด็กและเยาวชนที่เข้ามาเรียนรู้ให้กว้างขึ้นเครือข่ายมีการต่อยอดกิจกรรมโดยจัดประกวดการเขียนรายงานและการนำเสนอความรู้ที่ได้จากแหล่งเรียนรู้ และส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนที่มีความรู้ความสามารถเป็นมัคคุเทศน์น้อยในการแนะนำนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับวัฒนธรรมท้องถิ่นในเขตเทศบาลเมืองกะทู้ในช่วงที่มีการจัดงานถนนสายวัฒนธรรมซึ่งจัดเป็นประจำทุกปี และเป็นมัคคุเทศน์น้อยในการแนะนำคณะศึกษาดูงานจากหน่วยงานต่างๆ ที่เข้ามาศึกษาดูงานในเขตเทศบาลเมืองกะทู้อีกด้วย



กิจกรรมพื้นที่สร้างสรรค์ถนนเด็กเดิน โครงการถนนคนเดินในเขตเทศบาลเมืองกะทู้

เนื่องจากเป้าหมายในการพัฒนาเมืองกะทู้ คือ “กะทู้เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน” เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว เทศบาลเมืองกะทู้จึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุ่ม ซึ่งประชาชนกลุ่มหนึ่งที่มีความสำคัญมากคือ เด็กและเยาวชน ด้วยเหตุนี้ เทศบาลเมืองกะทู้จึงมุ่งส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่ได้แสดงออกหรือทำกิจกรรมตามความสนใจที่เหมาะสมกับเพศและวัยของตน โดยได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาสังคมจัดกิจกรรมพื้นที่สร้างสรรค์ถนนเด็กเดิน โครงการถนนคนเดินในเขตเทศบาลเมืองกะทู้



พื้นที่สร้างสรรค์ถนนเด็กเดิน โครงการถนนคนเดินในเขตเทศบาลเมืองกะทู้ เริ่มต้นจัดครั้งแรกในปี 2551 จนถึงปัจจุบันจัดมาแล้วรวม 8 ครั้ง โดยได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายจำนวนมาก สภาเด็กและเยาวชน สถานศึกษาต่าง ๆ อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.) กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มแม่บ้าน และกลุ่มออกกำลังกาย เข้าร่วมกิจกรรมการแสดงบนเวทีและการออกบูธสาธิต สถานที่สำรวจภูธรกะทู้ช่วยอำนวยความสะดวกด้านการจราจร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคติดตั้งมิเตอร์ไฟชั่วคราว หน่วยงานรัฐในพื้นที่ออกบูธให้ความรู้และคำแนะนำเกี่ยวกับสิทธิและสวัสดิการของประชาชน และห้างร้าน ร้านค้าเข้าร่วมออกบูธเพื่อจำหน่ายสินค้าราคาถูก

กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่

๑ **กิจกรรมแข่งทักษะทางวิชาการ** อาทิ การปั้นดินน้ำมันลอยตัว การวาดภาพระบายสี การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ การเขียนเล่าเรื่องจากภาพ การคัดลายมือภาษาไทยและภาษาอังกฤษ การคิดเลขเร็ว การสร้างคำศัพท์ภาษาอังกฤษ การอ่านร้อยแก้ว การเล่านิทานภาษาอังกฤษ การเล่าเรื่องภาษาถิ่น การเล่านิทานคุณธรรม ทักษะทางวิชาการคอมพิวเตอร์ และการประดิษฐ์กระทง เป็นต้น

๒ **กิจกรรมการแสดงบนเวที** อาทิ การแสดงวงดนตรี การแสดงดนตรีโฟล์คซอง การเต้น cover การรำโนราห์ การแสดงระบำร่อนแร่ การรำวงเวียนครก การแสดงหนังตะลุง ลิเก และคาบาเร่โชว์ เป็นต้น



๑ กิจกรรมการออกร้านหรือบูรณาการ อาทิ การสาธิตการละเล่นพื้นบ้าน (หมากขุม ม้าก้านกล้วย และเดินกะลา) ชุ่มต้นไม้แห่งความดี (พื้นที่ให้เด็กได้เขียนบอกเล่าเกี่ยวกับการทำความดีของตนเอง) การสอนการตัดเย็บเสื้อลูกไม้ด้วยมือ การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง การสาธิตการทำอาหารพื้นเมือง การสาธิตการทำขนมไทย การสาธิตการประดิษฐ์กระทง การสาธิตการทำพวงกุญแจ การสาธิตการทำเทียนหอม การให้บริการตัดผมโดยไม่มีค่าบริการ บูธให้ความรู้และคำแนะนำด้านต่าง ๆ (ประกันสังคม บ้านพักเด็กและคนชรา) กิจกรรมการตอบปัญหา และการออกร้านจำหน่ายสินค้าราคาถูก เป็นต้น

พื้นที่สร้างสรรค์ถนนคนเดิน โครงการถนนคนเดินในเขตเทศบาลเมืองกะทู้ ช่วยให้เด็กและเยาวชนมีพื้นที่สำหรับการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ทั้งทางด้านวิชาการ ศิลปะ ดนตรี งานฝีมือ และอื่น ๆ พื้นที่เช่นนี้เป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตให้แก่เด็กและเยาวชน และส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนกล้าคิดกล้าแสดงออก ในแต่ละปีเด็กและเยาวชนสามารถนำเสนอ/เปิดตัวผลงานใหม่หรือผลิตภัณฑ์ใหม่ที่คิดค้นและพัฒนาด้วยตนเอง และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน นอกจากนี้ เด็กและเยาวชนได้ถูกปลูกฝังให้มีใจรักและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นทางอ้อมผ่านการทำกิจกรรมต่างๆ จึงกล่าวได้ว่า พื้นที่สร้างสรรค์ถนนคนเดิน โครงการถนนคนเดินในเขตเทศบาลเมืองกะทู้ จึงเป็นพื้นที่สร้างสรรค์ที่ให้ “เด็กคิด เด็กทำ เด็กนำ ผู้ใหญ่หนุน” เพื่อให้เด็กและเยาวชนกลายเป็นบุคคลที่มีคุณภาพในสังคมต่อไป